

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกเปิดประตูต้อนรับ

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติโครสเบอรี



นับเป็นความสำเร็จอย่างล้นหลามของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโครสเบอรีที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำของโลกถึง 350 การตอบรับ ประกอบด้วย 160 การตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่หนึ่งร้อยอันดับแรกของ Times Higher Education' World Top 100 โดย 80 การตอบรับมาจากสถาบันที่ติด 1 ใน 50 อันดับแรกของโลก

ทั้งนี้การตอบรับดังกล่าวมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร อาทิ มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell, มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Oxbridge, มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy League, มหาวิทยาลัย Cambridge, มหาวิทยาลัย Imperial College London และมหาวิทยาลัย King's College

ส่วนในสหรัฐอเมริกาได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแนวหน้า อย่างมหาวิทยาลัย Yale, มหาวิทยาลัย Duke, มหาวิทยาลัย Berkeley, มหาวิทยาลัย Brown มหาวิทยาลัย Chicago, มหาวิทยาลัย UCLA, และมหาวิทยาลัย Williams

นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติโครสเบอรียังได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกถึง 150 การตอบรับ ทั้งที่ไทย ญี่ปุ่น ฮังการี แคนาดา ไอร์แลนด์ และอิตาลี

ทั้งนี้นักเรียนหนึ่งในสี่ของโรงเรียนได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในสาขาแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และยังได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัย Chapman, มหาวิทยาลัย Santa Clara, มหาวิทยาลัย Clark, มหาวิทยาลัย San Diego, มหาวิทยาลัย Linfield และมหาวิทยาลัย Boston

กล่าวได้ว่า ความสำเร็จดังกล่าว นอกจากจะมาจากความรู้ความสามารถที่ได้รับการหล่อหลอมจากโรงเรียนมาอย่างดีแล้ว ยังเกิดจากการแนะนำให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ผู้มากประสบการณ์ของโรงเรียนอีกด้วย

หนึ่งในนักเรียนที่ได้รับทุนเต็มจำนวนเพื่อเข้าศึกษาต่อสาขา Policy Management ณ มหาวิทยาลัย Keio กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า “คุณครูที่นี่ไม่ได้บอกเราว่า เราจะต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยที่อเมริกาหรือสหราชอาณาจักร แต่ตรงกันข้ามกลับเปิดกว้างให้พวกเรารู้จักทางเลือกที่หลากหลาย โรงเรียนของเรามีโครงการ Reading the World ซึ่งสอนการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าวิจัย รวมถึงการนำเสนอที่น่าสนใจ เนยเอาทีลิสที่เขียนในโครงการนี้ไปประกอบการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยค่ะ”

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้นักเรียนโรงเรียนนานาชาติโซเรสเบอรี่ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้นั้น ยังเกิดจากการหมั่นสร้างและรักษาเครือข่ายที่เหนียวแน่นกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการปูทางให้นักเรียนได้เลือกสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ดีและเหมาะสมกับตัวเองที่สุด

โรงเรียนนานาชาติโซเรสเบอรี่ยังคงสานต่อพันธกิจแห่งความสำเร็จนี้ด้วยการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้นักเรียนได้ใช้สมัครเข้าเรียนต่อไป